

ผลการปฏิบัติงานขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ จังหวัดสงขลา รอบ1/2568 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา

ที่	แผนงาน/กิจกรรม	เป้าหมาย	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ(Key Success Factor)	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
1	การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์	ปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา จำนวน 48,000 ราย	มีการปรับปรุงเกษตรกร จำนวน 58,432 ราย ขึ้นทะเบียนรายใหม่ 553 ราย เลิกเลี้ยง 2,159 ราย	เจ้าหน้าที่ของปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด มีการติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงาน และแจ้งเกษตรกรให้ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูล ผ่านเครือข่ายผู้นำชุมชน และบูรณาการร่วมกันระหว่าง หน่วยงานระดับชุมชน ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ทันตามเวลาที่กรมปศุสัตว์กำหนด	ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ มีการปรับปรุงระบบ อาจจะทำให้ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงข้อมูล ซึ่งได้ประสานเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบ และเจ้าหน้าที่ได้แก้ไขให้ทุกครั้ง เมื่อระบบมีปัญหา
2	โครงการจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล	เพื่อสำรองเสบียงสัตว์ไว้ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ	มีคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล 1 แห่งในตำบลคูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา	- การให้ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ในการคัดเลือกตำบล เพื่อจัดตั้งโครงการคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล -เจ้าหน้าที่และทีมบูรณาการจัดการด้านแผนงานปฏิบัติงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี - เป็นการให้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอ ,ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล และทำให้เกษตรกรมีเสบียงสัตว์สำรอง ไว้ช่วยเหลือเกษตรกรได้	ไม่มีปัญหา เนื่องจากสามารถดำเนินการคัดเลือกคลังเสบียงได้ 1 ตำบล เป็นไปตามเป้าหมายของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล ทำให้มีเสบียงสัตว์ไว้ให้สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ ในจังหวัดสงขลา
3	การตรวจติดตามการส่งนมโรงเรียน ตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน	การตรวจติดตามการส่งนมโรงเรียนตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา	ตรวจติดตามการส่งนมโรงเรียน ในพื้นที่ 16 อำเภอ จำนวน 117 แห่งของจังหวัดสงขลา ซึ่งพบว่ามีการส่งนมตามจำนวน และไม่พบนมเน่าเสียหรือหมดอายุ เด็กนักเรียน ได้รับการบริโภคนม	- เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ได้ติดตามการส่งนมในทุกโรงเรียน - ผู้ประกอบการส่งนม ได้ส่งนมตามจำนวนเป้าหมาย และควบคุมอุณหภูมิในถังที่ให้ความเย็นทั่วถึง - คุณครู และบุคลากรของแต่ละโรงเรียน ร่วมกำกับการส่งนม และดูแลให้นักเรียนได้รับการบริโภคนม	ไม่พบปัญหา เนื่องจากมีการส่งนมตามจำนวน ไม่พบนมเน่าเสียหรือหมดอายุ